

# “เมย์เดย์สกิน” ตอกย้ำนวัตกรรมใหม่สารสกัดจาก ถั่วหรั่ง

“เมย์เดย์สกิน” ตอกย้ำนวัตกรรมใหม่สารสกัดจากถั่วหรั่ง ไตรมาส 2 ชูแผนเตรียมเปิดรับตัวแทนและร้านค้าทั่วประเทศ

“เมย์เดย์สกิน” ชูแผนไตรมาส 2 ด้วยการเปิดรับตัวแทนจำหน่ายพร้อมจัดโรดโชว์ทั่วประเทศ เตรียมลงพื้นที่แรก กาญจนบุรีและต่อดำเนินภาคอีสาน ยืนยันเมษายนนี้พร้อมออกสินค้าใหม่อีก 2 รายการ ที่ยังคงเน้นย้ำสินค้าที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ นวัตกรรมใหม่จากถั่วหรั่ง ผลงานชนะเลิศเหรียญทองจากเกาหลีใต้

นายพงศ์วิรัช จำเริญสรรพ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมย์เดย์เฮลท์แอนด์บิวตี้แคร์ จำกัด กล่าวถึงแผนการทำตลาดแบรนด์เมย์เดย์ ในปี 2561ว่า บริษัทฯจะเน้นไปที่การเปิดรับตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทั่วประเทศ โดยกำหนดเป็นตัวแทนหลักของแต่ละจังหวัดๆละ 1 คน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์ฝึกอบรมให้กับตัวแทน เพื่อให้ผู้สนใจและต้องการทำธุรกิจสามารถติดต่อตัวแทนจังหวัดได้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีหน้าร้านหรือร้านค้าของตนเองก็สามารถทำได้ ซึ่งในเมืองต้นใช้งบลงทุนสินค้าเพียง 10,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯยังเตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 รายการ ได้แก่ มาส์กพอกหน้า และเซรั่มบำรุงผิวหน้า เพิ่มเติมจากปัจจุบันที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ 4 รายการ ได้แก่ สบู่บำรุงผิว เมย์เดย์, โลชั่นบำรุงผิว, ครีมบำรุงผิวหน้า และครีมกันแดด ซึ่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการเปิดรับตัวแทนจำหน่ายร้านค้าจะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายนนี้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯเตรียมแผนในการจัดโรดโชว์ออกบูธผลิตภัณฑ์ตามหัวเมืองใหญ่ คาดว่าจะเริ่มได้ในเดือน พฤษภาคมนี้ ที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่แรก และหลังจากนั้นจะไปยังภาคอีสาน ซึ่งการจัดโรดโชว์จะเป็นการโปรโมทสินค้าและเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า รวมทั้งเน้นเรื่องการตอกย้ำในการสร้างแบรนด์คือการสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รู้จักผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสารธรรมชาติอย่างถั่วหรั่งผลงานการวิจัยของผศ.ดร.กรวิณีวิชัย บุญพิสุทธินันท์ นักวิจัยและนักวิชาการ จากวิทยาลัยแพทย์แผนไทย ที่ได้ส่งผลงานวิจัยดังกล่าวเข้าร่วมประกวดในงาน World Innovation Contest, WiCในปี 2016 ที่เกาหลีใต้ และงานวิจัยสมุนไพรไทยจาก”ถั่วหรั่ง” ของไทยได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศเพราะมีจุดเด่นในด้านการต่อต้านอนุมูลอิสระมากกว่าสมุนไพรอื่นๆ ทำให้ผิวกระจ่างใสและกระชับผิว รวมทั้งยังมีคุณสมบัติในการต่อต้านริ้วรอยและยับยั้งการเพิ่มของเม็ดสีผิว จึงทำให้นวัตกรรมดังกล่าวได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีระดับโลก เพราะสารสกัดจากถั่วหรั่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด

ด้านนางเรืองระวี ฉัตรชัยรัตนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เมย์เดย์เฮลท์แอนด์บิวตี้แคร์ จำกัด กล่าวว่าบริษัทฯ กำลังเตรียมแผนในการจัดอบรมให้ความรู้ในด้านสินค้ารวมทั้งการดูแลผิวพรรณแก่สมาชิกและตัวแทนจำหน่ายร้าน

คำทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายมีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าว่ามีจุดเด่นและแตกต่างจากสินค้าอื่นอย่างไร ในเบื้องต้นจะมีการจัดอบรมที่สำนักงานใหญ่ที่จังหวัดสมุทรปราการก่อนในเร็วๆนี้ และต่อไปจะจัดอบรมตามหัวเมืองใหญ่ นอกจากแผนการจัดอบรมแล้ว สิ่งที่บริษัทฯจะเน้นย้ำคือเมย์เดย์สามารถสร้างงานและสร้างอาชีพได้จริงๆ และลงทุนไม่สูงจนเกินไป ขณะเดียวกันบริษัทฯได้จัดทริปท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเป็นรางวัลให้กับตัวแทนจำหน่ายที่สั่งซื้อสินค้าครบ 50,000 บาท สามารถเลือกรับรางวัลเป็นทอง หรือจะไปท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งการจัดรางวัลเป็นทริปท่องเที่ยวและทอง ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่จะเป็นแรงจูงใจให้ตัวแทนจำหน่ายสมัครเข้ามาทำธุรกิจในปีนี

สำหรับผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ MayDay Skin (เมย์เดย์สกิน) / ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย สอบถามได้ที่ Call Center 082-682-4256 เมย์เดย์สกินLINE: <https://line.me/R/ti/p/%40maydayskin> Facebook: <https://m.facebook.com/MayDaysThailand/>

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปัญญา โทร.087-055-2756 คุณมนัสวิน โทร.081-438-7353 คุณอุบลรัตน์ 062-495-1489